

# Nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của chi bộ - qua cuộc thi bí thư chi bộ giỏi toàn quốc

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

**T**HỰC hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ và Hướng dẫn số 19-HD/TCTW, ngày 2-9-2003, của Ban Tổ chức Trung ương về việc **Tổ chức cuộc thi bí thư chi bộ giỏi các cấp**, từ cuối năm 2003 các địa phương, ban, ngành trên toàn quốc đã tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Tháng 5-2005, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng kết cuộc thi, thông qua 3 cuộc tọa đàm được tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, với sự tham dự của gần ba trăm bí thư chi bộ đạt giải cao của cuộc thi các cấp. Tại 3 cuộc tọa đàm đó, có nhiều ý kiến đáng chú ý, mang ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, cũng như đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của chi bộ nói riêng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở hiện nay, xứng đáng với tầm vóc của cuộc thi rộng lớn này. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Cuộc thi này không chỉ để trao giải thưởng mà thực sự phải trở thành ngày hội của toàn Đảng, của nhân dân; qua đó, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quyết định

của Đảng đối với cách mạng nước ta, bày tỏ tình cảm, nguyện vọng của mình đối với Đảng và điều quan trọng là góp phần nâng cao sứ mệnh, tầm vóc và năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, bắt đầu từ cơ sở.

## 1 - Chi bộ - hạt nhân quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng

### 1 - Về nhiệm kỳ theo Điều lệ Đảng

Hiện nay, toàn Đảng có trên 48.000 tổ chức cơ sở đảng, hơn 171.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với khoảng 2,8 triệu đảng viên; trong đó, khu vực dân cư xã, phường, thị trấn có gần 11.000 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 24%), trên 115.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (67%) và gần 1,8 triệu đảng viên (1).

Chi bộ là cấp trực tiếp nhất của Đảng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân tiến hành sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ chi bộ là một năm. Từ thực tế hoạt động, các ý kiến đều cho rằng, quy định về thời gian theo Điều lệ Đảng đang làm nảy sinh những hệ quả khác nhau với không ít mặt bất cập cho các chi bộ ở các địa bàn, lĩnh vực hoạt động không giống nhau. Đối với các chi bộ ở khu vực cơ quan, đơn vị hành chính, sản xuất, ở đô thị, nhiệm kỳ này không gây nhiều vấn đề phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhưng, ở địa phương các chi bộ gặp không ít khó khăn. Nhiệm kỳ của chi bộ không trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở, đang gây những lúng túng về công tác bố trí nhân sự. Hiện nay, nhiệm kỳ của

(1) Số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, tại Hội nghị tọa đàm bí thư chi bộ giỏi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, tổ chức ngày 28 - 5 - 2005, tại Vĩnh Phúc.

trường thôn là hai năm. Để bảo đảm đội ngũ cán bộ của các thành viên hệ thống chính trị và tổ chức đảng ở cơ sở có sự kế thừa, vận hành đồng bộ nhằm một mặt lựa chọn, bố trí được những cá nhân có khả năng về trình độ và phẩm chất, mặt khác bảo đảm sự thống nhất nhiệm kỳ hoạt động của chi bộ và của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, thì nên có sự phù hợp về thời gian.

Với vị trí và nhiệm vụ của mình, chi bộ rất gần gũi quần chúng nhân dân, gắn chặt và trực tiếp với mọi sự vận động của địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, trong thực hiện đoàn kết trong cộng đồng, và đặc biệt phát huy tác dụng trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Các chi bộ khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khó khăn lớn là khả năng cập nhật các thông tin kinh tế, xã hội; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như về nội dung hoạt động. Điều đó hạn chế không nhỏ với việc lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội.

Khu vực đô thị, tuy còn gặp khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng, nhưng các chi bộ vẫn là hạt nhân quan trọng lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhất là từ khi có Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị khóa IX, về việc đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Vai trò nổi bật của chi bộ là vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống văn minh, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các khu đô thị sẽ còn tiếp tục được xây dựng, vì thế công tác đảng tại khu đô thị càng cần có sự quan tâm để đạt hiệu quả cao hơn.

## 2 - Về tính lãnh đạo và chiến đấu của chi bộ

Đồng chí Lê Minh Trang (Bí thư chi bộ 5 B, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, để bảo đảm tính lãnh đạo và tính chiến đấu, chi bộ nhất thiết phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về tổ chức, trong đó phải sinh hoạt thường kỳ đều đặn. Qua đó, tổ chức đảng có điều kiện

nắm vững tình hình mọi mặt trên địa bàn, để có quyết sách đúng đắn. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Đình Hoan rất quan tâm tới số đảng viên về sinh hoạt hai chiều tại địa phương theo Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị. Ý kiến thống nhất là, tuyệt đại bộ phận tham gia sinh hoạt hai chiều đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Mão (Bí thư chi bộ khu dân cư số 3, phường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) cho rằng, số đông đảng viên thuộc quyền quản lý của chi bộ địa phương không có biểu hiện tham nhũng, nhưng số đảng viên về tham gia sinh hoạt hai chiều có hiện tượng đó hay không thì chi bộ địa phương chưa đủ điều kiện để kết luận. Do đó, cần có quy định cụ thể về mối liên hệ giữa cấp ủy địa phương với cấp ủy nơi đảng viên đương chức công tác. Trả lời câu hỏi của đồng chí Trần Đình Hoan về việc giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường giám sát số đảng viên sinh hoạt hai chiều, đồng chí Nguyễn Đức Mão và đồng chí Lê Minh Trang đều nhất trí, tuy nhiên cần quy định cụ thể các yêu cầu để chủ trương có tính khả thi.

## 3 - Về tính giáo dục của chi bộ

Các ý kiến tại 3 cuộc tọa đàm đều cho rằng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, chi bộ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục đội ngũ đảng viên, nhất là trước những khó khăn, để họ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng chí Võ Văn Tân (xã Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ) khẳng định đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ một mặt giúp chi bộ làm tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên; từ đó đảng viên tự mình nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái; đồng thời tổ chức đảng có điều kiện làm tốt việc phân loại đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành (Bí thư chi bộ ấp 2, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, Bến Tre) và đồng chí Dương Thị Ngọc Dung (đại biểu tỉnh An Giang) đề cập vai trò quan trọng của chi bộ trong việc giáo dục nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về sự nghiệp của dân tộc, vững vàng trước hoạt động "diễn biến

hòa bình\* của các thế lực thù địch, thông qua sự nêu gương có ý nghĩa to lớn của đảng viên.

**4 - Về vai trò lãnh đạo của chi bộ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng**

Chi bộ có vai trò tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Đồng chí Nguyễn Đình Năng (Bí thư chi bộ tổ dân phố 27, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Thái Bình) trao đổi với hội nghị kinh nghiệm của chi bộ mình trong việc tham gia lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở nắm chắc chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chi bộ căn cứ vào đặc điểm tình hình dân cư trên địa bàn, chủ động cùng bà con góp ý kiến xây dựng về mô hình và hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi có đầy đủ căn cứ, chi bộ chính thức có ý kiến với lãnh đạo chính quyền phường về hoạt động của địa phương. Qua đó, có thể thấy chi bộ đã làm tốt chức năng lãnh đạo của mình với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tính lãnh đạo của chi bộ được thể hiện rõ trong báo cáo điển hình của đồng chí Đoàn Ngọc Nhất đến từ Yên Bái và đồng chí Nguyễn Thị Huyền (Bí thư chi bộ thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Đồng chí Lưu Quang Trí (Bí thư chi bộ 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), nêu kinh nghiệm của chi bộ mình: Các đồng chí đảng viên được phân công nắm các tổ dân phố, các đoàn thể. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên được đánh giá qua hoạt động của các tổ dân phố và các đoàn thể. Đồng thời chi bộ cũng thường xuyên tiếp thu ý kiến của nhân dân về thái độ của các đảng viên đối với nhiệm vụ, về tư cách chính trị và đạo đức của họ. Tất cả điều này giúp cho việc đánh giá đảng viên khách quan và chính xác, đầy đủ hơn, đồng thời nhiệm vụ chính trị của chi bộ cũng hoàn thành có hiệu quả.

**II - Hiệu quả từ cuộc thi bí thư chi bộ giỏi toàn quốc**

**1 - Nâng cao khả năng hiểu biết và trình độ tổ chức của đội ngũ bí thư chi bộ**

Đồng chí Sùng A Khuya (Bí thư đảng bộ xã Làng Mò, huyện Sin Hồ, Lai Châu) bộc bạch: các địa phương rất khó khăn trong tìm cách thực hiện việc sinh hoạt đảng ở cơ sở. Cuộc thi này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng sinh hoạt đảng ở cơ sở, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương một cách hiệu quả.

Từ các tình huống đặt ra trong cuộc thi, bằng sự liên hệ với thực tiễn công tác của mình, các quy định được khẳng định lại và giúp các bí thư hiểu và nắm vững hơn, từ đó tự tin hơn trong việc nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động thực hiện công việc.

Cuộc thi cũng là dịp để đội ngũ bí thư và cấp ủy nâng cao tinh thần gương mẫu trong công việc, cuộc sống, gần gũi hơn quần chúng nhân dân. Nếu phát huy được sức mạnh của quần chúng, mọi khó khăn trong công việc đều có hướng giải quyết ổn thỏa. Muốn quy tụ sức mạnh quần chúng, bản thân người bí thư và cấp ủy cũng như mỗi đảng viên phải thực sự là những tấm gương sáng trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng cần thấm nhuần đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở; bảo đảm sinh hoạt chi bộ thường xuyên, có nội dung thiết thực gắn với công việc ở địa phương, đơn vị.

**2 - Gắn bó chặt chẽ nhân dân với tổ chức đảng, từ đó nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở**

Thứ nhất, qua cuộc thi, người dân ở cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương; và các tổ chức đảng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình không thể không dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Sơn (thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) cho rằng, với những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nếu chi bộ không làm tốt công tác dân vận, không dựa chắc vào đội ngũ già làng, trưởng bản thì sẽ không thể thực hiện được vai trò lãnh đạo của mình. Đồng chí Lê Thị Mạc

(thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, Kon Tum) nêu bật nhiệm vụ dân vận của chi bộ ở cơ sở bằng cách giao nhiệm vụ cho từng chi ủy viên chịu trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể, mỗi đảng viên làm tốt chức năng vận động quần chúng, đào tạo các quần chúng ưu tú thành những nhân tố của hoạt động dân vận. Đồng chí Lê Thị Mạc đề nghị các cấp ủy tổ chức bồi dưỡng cho các chi bộ và đảng viên về công tác dân vận.

Thứ hai, nhân dân nhận rõ hơn về con đường của dân tộc, về Đảng. Cuộc thi bí thư chi bộ giỏi không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy đảng ở cơ sở, mà qua đây, quần chúng nhân dân hiểu rõ và quan tâm theo dõi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Qua cuộc thi, người dân càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do của đất nước và sự phồn vinh của quê hương. Đảng không ngừng phấn đấu và hy sinh cho mục tiêu ấy. Mỗi chủ trương của Đảng đều nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

### III - Những vấn đề đặt ra sau cuộc thi

#### 1 - Về yêu cầu đối với chi bộ ở cơ sở

Các bí thư chi bộ cũng như đại biểu các ban, ngành ở trung ương đều cho rằng, giữ vững quy định của Đảng về việc sinh hoạt nền nếp chính là bảo đảm kỷ luật của Đảng, là điều kiện nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên, sức mạnh của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Mão (thành phố Hải Phòng) nhấn mạnh, nhất thiết phải thực hiện sinh hoạt đảng thường kỳ, đó chính là điều kiện bảo đảm giữ vững sức mạnh tổ chức của chi bộ ở cơ sở. Thực hiện sinh hoạt đảng thường kỳ theo Điều lệ Đảng làm cho mỗi đảng viên ý thức rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó sức mạnh của chi bộ được giữ vững và ngày càng phát huy.

Một nội dung hết sức quan trọng được quan tâm là, vai trò của người bí thư chi bộ. Dành phần lớn thời gian phát biểu của mình về vấn đề này, các đồng chí Lưu Phương Hồng (Bến Tre), Mai Công Tài (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Bá Thìn (Vĩnh Long)... đều khẳng định: quần chúng nhân dân nhìn vào người đảng viên

trực tiếp gắn gũi với mình, mà tập trung nhất là đồng chí bí thư, để nhận xét, đánh giá về Đảng. Không thể có lòng tin chắc chắn và sâu sắc vào Đảng, không thể có phong trào mạnh nếu người bí thư chi bộ không gương mẫu trong cuộc sống, không đi đầu thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

#### 2 - Về trách nhiệm của các ban, ngành đối với hoạt động của chi bộ ở cơ sở

Đại đa số các đồng chí bí thư chi bộ đều nêu thắc mắc về việc các đảng viên đi làm ăn nơi xa gây khó khăn trong việc quản lý đảng viên và sinh hoạt đảng thường kỳ, và kiến nghị nên có hình thức chuyển sinh hoạt đảng tạm thời để bảo đảm quyền lợi chính trị, cũng như khắc phục khó khăn về kinh phí và thời gian cho các đảng viên đi làm nơi xa, đồng thời giúp cho việc quản lý đảng viên thiết thực, hiệu quả hơn. Về vấn đề này, đồng chí Trần Đình Hoan cho rằng, nếu đảng viên tạm trú ở đâu trên một năm thì nên chuyển sinh hoạt đảng về nơi đó. Nếu dưới một năm thì thời gian đó phải có nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên tạm trú về hoạt động và tư cách của họ gửi cho chi bộ quản lý chính thức. Trong trường hợp nơi đảng viên đi làm ăn không có tổ chức cơ sở đảng, thì xử lý ra sao? Hướng giải quyết chung là, các đảng viên này tự giác thực hiện quy định ở nơi làm ăn và tự giác quản lý mình, không vi phạm pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Bá Thịnh (Bí thư chi bộ thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Tây) đặt vấn đề, chi bộ thôn quá đông, tới 85 đồng chí, rất khó khăn cho sinh hoạt thường kỳ nhưng chưa có hướng khắc phục. Theo chúng tôi, cần tổ chức chi bộ theo Điều lệ Đảng (nhiều nhất là 30 đảng viên); có thể tổ chức chi bộ theo cụm dân cư trong thôn.

Về nhiệm kỳ của chi bộ và công tác phát triển Đảng. Đa số các bí thư chi bộ đều kiến nghị rằng, nhiệm kỳ của chi bộ như quy định hiện nay là chưa phù hợp. Tham gia chủ trì cuộc tọa đàm tổ chức tại Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Đình Hoan đồng ý với kiến nghị này, và cho rằng hướng sắp tới nhiệm kỳ công tác của chi bộ sẽ là hai năm rưỡi, theo tinh thần Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng trình Đại hội X của Đảng.

Đồng chí Trương Duy Đông (Bí thư chi bộ thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) cho rằng, để giúp đỡ những địa phương khó khăn về nhân sự, cấp trên nên điều một số đảng viên chính thức về sinh hoạt tại địa phương, góp phần gây dựng tổ chức cơ sở đảng tại chỗ vững mạnh, đủ về nhân sự. Về vấn đề phát triển Đảng, đồng chí Sinh Phái Chơ (Hà Giang) và một số đồng chí đại diện cho các địa phương có khó khăn về tạo nguồn phát triển Đảng cho rằng, có thể có quy định riêng về trình độ văn hóa đối với đối tượng cảm tình đảng là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu... tất nhiên tổ chức đảng tại những nơi này cần nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công tác tạo nguồn.

*Liên tục cập nhật các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng.* Tại các cuộc tọa đàm, đại biểu các địa phương đề cập những kiến thức sinh hoạt đảng, về vấn đề tổ chức, thực hiện Điều lệ Đảng... cần được tiếp tục làm rõ hướng dẫn cụ thể hơn. Ý kiến này có thể nhìn nhận dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, các bí thư chi bộ chưa cập nhật hết được các văn bản có liên quan đến nội dung xây dựng Đảng. Thứ hai là, các văn bản hướng dẫn chưa thực sự đi vào thực tiễn hoạt động công tác đảng, hoặc thực tế công việc cũng như nhiệm kỳ của chi bộ hiện nay quá ngắn, lại bận rộn, đồng chí bí thư rất khó khăn trong việc hệ thống hóa các hướng dẫn đó.

Để giải quyết vấn đề này, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cấp ủy được thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, nắm bắt các hướng dẫn mới về xây dựng Đảng. Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền và cấp ủy ở cơ sở cần có sự kế thừa một cách hợp lý, bảo đảm tính liên tục trong sự phát triển. Bên cạnh đó, đặt yêu cầu học tập và tự học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

*Đa dạng hóa việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.* Đồng chí Nguyễn Xuân Hảo (Bí thư chi bộ xã Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cho rằng, cán bộ cơ sở cần được đào tạo về pháp luật, nếu không sẽ khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề

ở cơ sở. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hoàng Nguyên Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, với điều kiện hiện nay, chúng ta chưa thể đào tạo một cán bộ xã có đủ kiến thức tổng hợp, mà chỉ đào tạo theo từng chức danh cụ thể. Mặc dù vậy, người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất, do đó không thể không nắm vững kiến thức để lãnh đạo và quản lý công việc tại một địa phương. Vấn đề cần tiếp tục giải quyết là, làm tốt khâu quy hoạch và đào tạo, để những nhân tố được quy hoạch có đầy đủ điều kiện cũng như thời gian bổ sung những kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý.

*3 - Cần tiếp tục tạo ra nhiều hình thức hoạt động để công tác xây dựng Đảng ngày càng thiết thực và hiệu quả*

Rõ ràng, cuộc thi này là dịp để Đảng nâng cao trình độ đội ngũ đảng viên ở cơ sở, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa trung ương với cơ sở. Đại diện đội ngũ bí thư chi bộ giỏi của tỉnh Phú Yên cho rằng, Ban Tổ chức Trung ương nên cử cán bộ theo dõi, rút kinh nghiệm. Nếu nhiệm kỳ chi bộ là 5 năm hai lần thi rất cần duy trì thường xuyên cuộc thi, nhưng hiện nay nhiệm kỳ là 1 năm, còn không ít thay đổi về nhân sự và công tác, do vậy, rất tiếc hiệu quả cuộc thi chưa xứng đáng với sự nỗ lực chung.

Và, càng rõ ràng, cuộc thi là dịp làm cho việc thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở thống nhất hơn, có hiệu quả hơn, góp phần giải quyết khó khăn ở cơ sở. Đồng chí Đinh Văn An (Đà Nẵng), cho rằng, chúng ta nên duy trì thường xuyên hội thi bí thư chi bộ giỏi cũng như báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh. Có như vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên càng có điều kiện thấm nhuần quan điểm, đường lối, nâng cao trình độ lãnh đạo của mình. Mặt khác, đợt sinh hoạt này là dịp để các cơ quan tham mưu, các cấp chính quyền được hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt được thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó có những bổ sung kịp thời đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nói riêng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng nói chung, góp phần gắn kết ý Đảng với nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở. □